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นำทรัพย์ลดหนี้ ไม่ใช่ล้างหนี้
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เปิดเผยภายหลังประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่าที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ผ่านมาว่า นายกฯได้กล่าวถึงประเด็นเชิงนโยบายในเรื่องของการจัดการศึกษาหลายประเด็น
โดยประเด็นหลัก ๆ ต้องการให้ ศธ.ใช้ศักยภาพของกระทรวงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด
ซึ่งข้อนี้เป็นประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงานของ ศธ.ต้องรับไปดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
พร้อมกันนั้นยังกล่าวถึงการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับประชาชนทุกช่วงวัย ฉะนั้น
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งได้นายกฯ
แนะแนวทางว่า ศธ. ต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อสอดรับกับนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลที่
ศธ. กำลังดำเนินการอยู่

"อีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกฯ มีความห่วงใย คือประเด็นหนี้สินครู จึงมอบแนวทางการดำเนินงานว่า
ควรเริ่มจากการแจ้งสภาพหนี้และทรัพย์สินที่ครูมีอยู่ก่อน จากนั้นจึงหาวิธีโอนหนี้นอกระบบเข้ามาในระบบ
โดยใช้ทรัพย์สินมาลดหนี้ ไม่ใช่ล้างหนี้ ตลอดจนใช้โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างให้เด็กคิดเป็น ทำงานเป็น
ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึก ซึ่งประเด็นนี้ ศธ.จะรับมาปรับใช้ในช่วงกิจกรรมที่มุ่งเน้น ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์
และพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กด้วย"

ปลัด ศธ. กล่าวและว่า สุดท้ายนายกฯ ได้แนะแนวทางการทำงานทั้งภายในกระทรวง
และระหว่างกระทรวง ต้องทำงานเชิงบูรณาการแผนงานและงบประมาณ ต้องแก้ปัญหาปัจจุบันในเชิงรุกไปพร้อมๆ
กับการสร้างความเข็มแข็งในอนาคต ทั้งนี้ แม้ประเด็นส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของ ศธ.อยู่แล้ว
แต่นายกฯ ก็ต้องการเน้นย้ำเพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ศธ.เกิดผลเชิงประจักษ์โดยเร็ว
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